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(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณ   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ.2565  
วันจันทรท่ี 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณ 
************************************* 

ผูเขาประชุม 

ท่ี ช่ือ -สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายสุรศักดิ์  รอนแกว ประธานสภา อบต. สุรศักดิ์  รอนแกว  

2. นายภิรมย  หาญเพชร รองประธานสภา อบต. ภิรมย  หาญเพชร  

3. นางทรงศรี  บุญศรี สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 2 ทรงศรี  บุญศรี  

4. นายนรินทร  โคกชู สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 3 นรนิทร  โคกชู  

5. นายนรากร  แกวมณี สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 6 นรากร  แกวมณี  

6. นางสอน  เสริฐศร สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 7 สอน  เสริฐศร  

7. นายบรรจง  ชางน้ำ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี 8 บรรจง  ชางน้ำ  

8. นางจรรยา  เฉลิมเกียรติ์ ปลัดองคการบริหารสวนตำบล จรรยา  เฉลิมเกียรติ์  
 

ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายณรงค  พลายนอย นายก อบต. ณรงค  พลายนอย  

2. นายประภาส  ขาวสะอาด รองนายก อบต. ประภาส  ขาวสะอาด  

3. นายสุพจน จันทเสน รองนายก อบต. สุพจน จันทเสน  

4. นางสาวสุภาวดี  สมทรง เลขานุการนายก อบต. สุภาวดี  สมทรง  

5. นายกฤษณะ  โคมแกว ผูอำนวยการกองชาง กฤษณะ  โคมแกว  

6. นางสาวพีรศิมล  ถ่ีถวน นักวิชาการพัสดุ พีรศิมล  ถ่ีถวน  

7. นางสาววลีรัตน  คงสงค นิติกร วลีรัตน  คงสงค  

8. นางสาววิมล  มาเท่ียง นักพัฒนาชุมชน วิมล  มาเท่ียง  
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 เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

 นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์ เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลกำนิดนพคุณ ตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณผูมาประชุมที่ไดลงลายมือชื่อไวปรากฏวามีผูเขาประชุม
จำนวน 8 ทาน ผูเขารวมประชุมจำนวน 8 ทาน เปนอันครบองคประชุม นายสุรศักดิ์ รอนแกว  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณ  กลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป พ.ศ. 2565  ตามระเบียบวาระท่ีไดแจกใหกับท่ีประชุมทุกทาน 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

ประธาน    การกอสรางสะพานบริเวณถนนสายทาหลอ-หนองระแวง หมูท่ี 4 ตำบล
    กำเนิดนพคุณ ผูรับเหมาดำเนินการกอสรางสะพานเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว 
    แตถนนบริเวณคอสะพานท้ังสองขางชำรุดเปนหลุมเปนบอ ทำใหเกิด 
    อุบัติเหตุ จึงขอใหทางองคการบริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณดำเนินการ
    ประสานงานสำนักงานทางหลวงชนบทเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน ใหที่ประชุมตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร

สวนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ.2565 
 เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2565 
ท่ีประชุม ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล

กำเนิดนพคุณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ 2565 โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทูถาม 
   - ไมมี    

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

   - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม 
 5.1 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณของสำนักปลัด เพ่ือจัดซ้ือ 
  ปมน้ำหอยโขง 
ประธาน เรียนเชิญ นางสาววลีรัตน คงสงค  นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหนาสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด 
นิติกร เนื่องดวยองคการบริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณจะดำเนินการปรับปรุง 

ระบบจายประปาของอบต.และระบบการจายน้ำสำหรับเติมรถบรรทุกน้ำให
มีความรวดเร็วเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจึงมีความจำเปนท่ี
จะตองจัดซ้ือปมน้ำหอยโขง แตไมไดตั้งงบประมาณไวจึงตองโอนขอ
งบประมาณมาตั้งจายรายการใหม โดยขอโอนจากแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน ประเภท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจาย
อ่ืนๆ รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณท่ีขอโอน 
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9,500 บาท นำมาตั้งจายรายการใหมในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ประเภทรายจาย
ครุภัณฑสำนักงาน รายการปมน้ำหอยโขง เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือปมน้ำ  
หอยโขง  จำนวน  1  เครื่อง เครื่องละ  9,500 บาท   ตั้งตามราคา
ทองตลาด โดยมีขนาดไมนอยกวา  3 แรงมา - เปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม  2564 (สำนักปลัด) 

ประธาน สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากท่ีประชุม 
ท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันทใหความเห็นชอบ 
 5.2 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณของสำนักปลัด เพ่ือจัดซ้ือโตะ

ประชุม 
ประธาน เรียนเชิญ นางสาววลีรัตน คงสงค  นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหนาสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด 
นิติกร ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณไดดำเนินการปรับปรุงหอง

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล ทำใหจำนวนโตะประชุมมีจำนวนไม
เพียงพอ จึงจำเปนท่ีจะตองจัดซ้ือเพ่ิมเติม แตไมไดตั้งงบประมาณไวจึงขอ
โอนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือโตะดังกลาว โดยขอโอนงบประมาณจากแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภทรายจายคาบำรุงรักษา
และปรับปรงุครุภัณฑ รายการคาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
งบประมาณท่ีขอโอน 2,500 บาท  เพ่ือนำมาตั้งใหมในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภทรายจายครุภัณฑสำนักงาน 
รายการโตะประชุมเพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะประชุม  จำนวน 1 ตัว 

 ตัวละ2,500  บาท  ตั้งตามราคาทองตลาด  โดยมีขนาดไมนอยกวา 
180(W) x 60 (D) x 75 (H) cm. 

 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

ประธาน สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากท่ีประชุม 
ท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันทใหความเห็นชอบ 
 5.3 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณของสำนักปลัด เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ี

สำหรับผูบริหาร 
ประธาน เรียนเชิญ นางสาววลีรัตน คงสงค  นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหนาสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด 
นิติกร สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณ มีความประสงคจัดซ้ือ

เกาอ้ีทำงานสำหรับผูบริหาร แตไมไดตั้งงบประมาณไวจึงมีความจำเปนท่ี
จะตองขอโอนงบประมาณโดยขอโอนจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารท่ัวไป งบดำเนินงาน ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ โครงการคาใชจายในการ
เลือกตั้ง งบประมาณท่ีขอโอน 19,500 บาท นำไปตั้งจายรายการใหมใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ประเภทรายจาย
ครุภณัฑสำนักงาน รายการเกาอ้ีสำหรับผูบริหาร เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ี
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สำหรับผูบริหาร จำนวน 3 ตวั ตัวละ 6,500 บาท เปนเงิน 19,500 บาท
ตั้งตามราคาทองตลาด 

 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

ประธาน สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากท่ีประชุม 
ท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันทใหความเห็นชอบ 
 5.4 การพิจารณาใหความเห็นชอบปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหแกคน

พิการ ราย นายวิชัย บุญศร ีเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
ในการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหแกคนพิการมีท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสม 

ประธาน เรียนเชิญนางสาววิมล มาเท่ียง นักพัฒนาชุมชน ชี้แจงรายละเอียด 
นักพัฒนาชุมชน ดวยองคการบริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณ ไดรับการประสานจาก 

 สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดลอม
 ท่ีอยูอาศัยสำหรับคนพิการประจำปงบประมาณ 2565 เพ่ือปรับ
 สภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยคนพิการ โดยการเพ่ิมเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
 หรือดัดแปลงท่ีอยูอาศัยบางสวนหรือท้ังหมด โดยอาศัยการออกแบบ  
 การซอมแซม การกอสราง การใชเทคโนโลย ีหรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือขจัด 
 อุปสรรคหรือจัดใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตในท่ีอยูอาศัยไดโดยสะดวก 
 และเหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมถึงเพ่ือความปลอดภัยและ 
 สุขอนามัย  และจากการลงพ้ืนท่ีสำรวจพบวา มีบานพักอาศัยคนพิการ  
รายนายวิชัย บุญศร ีบานเลขท่ี 19 หมูท่ี 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอ 
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนผูพิการทางการเคลื่อนไหวอาศัยอยู
คนเดียวมีโรคประจำตัวสะเก็ดเงิน พูดไมชัดมีภาวะลิ้นแข็ง เปนบุคคลท่ีอยู
ในกลุมเปาหมายการจัดทำแผนครัวเรือน ตามแนวทางบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยื่น ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบางสะพาน มีผูดูแลเปนพ่ีชายพัก
อาศัยคนละหลัง ปจจุบันพ่ีชายประสบอุบัติเหตุรถลม ชวยเหลือตนเองไมได  
สภาพท่ีพักอาศัยของนายวิชัย มีสภาพพ้ืนบานดานในต่ำกวาระดับพ้ืนดิน
ดานนอก ในชวงท่ีฝนตกน้ำจะพัดดินจากนอกบานไหลเขาไปในตัวบาน    
จึงขอใหท่ีประชุมไดพิจารณาเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
ในการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหแกคนพิการมีท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสม 

ประธาน สอบถามความคิดเห็นจากท่ีประชุม 
ส.อบต.ทรงศรี นายวิชัย บุญศรี เปนประชาชนในพ้ืนท่ีหมูท่ี 2 บานนาผักขวง เปนผูพิการ

และมีสภาพความยากลำบากในการดำเนินชีวิต ตามท่ีนักพัฒนาชุมชนได
นำเสนอใหกับท่ีประชุมทราบ จึงเห็นดวยท่ีจะเสนอใหมีการปรับปรุงสภาพท่ี
อยูอาศัยใหกับผูพิการรายดังกลาว 

ประธาน สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากท่ีประชุม 
ท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันทใหความเห็นชอบ 
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 5.5 การพิจารณาอนุมัติแกไขสัญญาจางและปรับลดปริมาณ โครงการ
กอสรางถนนลูกรงั แยกถนน อบต.สาย 2/6 (ซอย 3) (ขางท่ีดินนาย
สมศักดิ์  บุญเกิด ถึงทางรถไฟ)  

ประธาน เรียนเชิญ นายกฤษณะ โคมแกว  ผูอำนวยการกองชาง ชี้แจงรายละเอียด 
ผอ.กองชาง ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณไดดำเนินการกอสรางถนน

ลูกรัง แยกถนน อบต.สาย 2/6 (ซอย 3) (ขางท่ีดินนายสมศักดิ์  บุญเกิด  
 ถึงทางรถไฟ) ปรากฏวาหลังจากทำสัญญาจางแลว ไมสามารถสงมอบพ้ืนท่ี

ใหกับผูรับจางเขาดำเนินการไดเนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีมีการปลูกพืชผล
ทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงเจาของไมอนุญาตใหทำการรื้อถอน 
จึงจำเปนท่ีจะตองแกไขสัญญาจางและปรับลดปริมาณงานจากเดิม “ถนน
ลูกรัง แยกถนน อบต.สาย 2/6 (ซอย 3) (ขางท่ีดินนายสมศักดิ์  บุญเกิด  

 ถึงทางรถไฟ) กวาง 4 เมตร ยาว 950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,800 ตารางเมตร” ขอแกไขเปน “ถนนลูกรัง แยกถนน 
อบต.สาย 2/6 (ซอย 3) (ขางท่ีดินนายสมศักดิ์  บุญเกิด ถึงทางรถไฟ)  
กวาง 3.8 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 2,090 ตารางเมตร” 

ประธาน สอบถามความคิดเห็นจากท่ีประชุม 
ส.อบต.ทรงศรี ขอสอบถามกอนท่ีจะดำเนินการและบรรจุโครงการทางกองชางได

ดำเนินการลงพ้ืนท่ีสำรวจขอมูลหรือไม อยางไร เนื่องจากโครงการนี้เปน
โครงการในพ้ืนท่ีหมูท่ี 2 บานนาผักขวง แตทางสมาชิกสภา อบต.ไมเคย
ไดรับการประสานงานใหรวมลงพ้ืนท่ีในการสำรวจ จึงขอฝากกองชางหาก
จะดำเนินการบรรจุโครงการใดในแผนพัฒนาทองถ่ินหรือในขอบัญญัติ
งบประมาณขอใหแจงสมาชิกสภา อบต.ในพ้ืนท่ีรวมลงพ้ืนท่ีดวย 

ผอ.กองชาง โครงการนี้กอนท่ีจะดำเนินการบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินและในขอบัญญัติ
งบประมาณ กองชางไดมีการสำรวจพ้ืนท่ีเรียบรอยแลว ซ่ึงมีการเวนพ้ืนท่ีให
เปนท่ีดินสาธารณะโดยมีการตกลงกันดวยวาจา ตอมาเม่ือเขาดำเนินการ
พบวาเจาของท่ีดินท้ังสองฝงไดปลูกพืชผลทางการเกษตรคือ ยางพารา     
ซ่ึงเจาของยังสามารถเก็บผลผลิตไดอีกประมาณ 30 ป จึงไมยอมใหรื้อถอน 

ประธาน ขอเสนอแนะใหมีการจัดทำหนังสืออุทิศหรือยกท่ีดินเปนสาธารณะไวเปน
หลักฐาน การตกลงกันโดยวาจาเม่ือท่ีดินมีการเปลี่ยนเจาของหรือเม่ือ
ระยะเวลาผานไปมีผลผลิตเกิดข้ึนเจาของท่ีดินก็จะไมยอมยกท่ีดินในตามท่ี
ไดตกลงกันไว ดังนั้นในวันท่ีลงสำรวจพ้ืนท่ีควรจะจัดทำหนังสือเปนเอกสาร
ถูกตอง และในการลงพ้ืนท่ีควรจะแจงใหสมาชิกสภา อบต.ในพ้ืนท่ีรวม
สำรวจดวย ในกรณีท่ีเกิดปญหาเจาของพ้ืนท่ีไมยอมใหดำเนินการทาง
สมาชิกสภา อบต.จะไดชวยเจรจาไดเพ่ือจะไดไมเกิดปญหาเชนนี้อีก สำหรับ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนนี้ก็จะตองชวยกันแกไขปญหาตอไป จึงขอสอบถามความ
คิดเห็นจากสภา อบต.ทานอ่ืนๆและขอมติจากท่ีประชุม 

ท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันทใหความเห็นชอบ 
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 5.6 การพิจารณาอนุมัติแกไขสัญญาจางและปรับลดปริมาณ โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/7 (ตอจากหนาบาน
นายสนั่น ประสาทพงศพิชิต ถึง ท่ีดินนายชอย ไรหินถวง) 

ประธาน เรียนเชิญ นายกฤษณะ โคมแกว  ผูอำนวยการกองชาง ชี้แจงรายละเอียด 
ผอ.กองชาง   ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณไดดำเนินการกอสรางถนน
    คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/7 (ตอจากหนาบานนายสนั่น  
    ประสาทพงศพิชิต ถึง ท่ีดินนายชอย ไรหินถวง) ปรากฏวาหลังจากทำ 
    สัญญาจางแลว ไมสามารถสงมอบพ้ืนท่ีใหกับผูรับจางเขาดำเนินการได 
    เนื่องจากเจาของท่ีดินไมยินยอมใหรื้อถอนพืชผลทางการเกษตร จึงจำเปนท่ี
    จะตองแกไขสัญญาจางและปรับลดปริมาณงานจากเดิม “ถนนคอนกรีต
    เสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/7 (ตอจากหนาบานนายสนั่น          
    ประสาทพงศพิชิต ถึง ท่ีดินนายชอย ไรหินถวง) กวาง 5 เมตร ยาว 150 
    เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 750 ตารางเมตร” 
    ขอแกไขเปน “ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/7 (ตอจากหนา
    บานนายสนั่น ประสาทพงศพิชิต ถึง ท่ีดินนายชอย ไรหินถวง) กวาง  
    4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
    600 ตารางเมตร” 
ประธาน    สอบถามความคิดเห็นและขอมติจากท่ีประชุม 
ท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันทใหความเห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
  - โครงการจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย 
ประธาน  เรียนเชิญ นายสุพจน จันทเสน รองนายก อบต.กำเนิดนพคุณ  
  ชี้แจงรายละเอียด 
รองนายก อบต.  ตามท่ีไดรับมอบหมายจากนายกองคการบริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณ ให
  เขารวมประชุมประจำเดือนหัวหนาสวนราชการเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 
  2565 ณ ท่ีวาการอำเภอบางสะพาน มีเรื่องท่ีทางองคการบริหารสวน 
  ตำบลกำเนิดนพคุณจะตองดำเนินการคือการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
  พระบรมราชินี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 ซ่ึงไดรับมอบหมายใหดำเนินการ
  ในเรื่องการขุดลอกคลองและปลอยพันธุปลา สำหรับสถานท่ีดำเนิน 
  โครงการคาดวาจะดำเนินการในพ้ืนท่ีคลองวังตะเคียน หมูท่ี 3 บานปอแดง 
นายก อบต.  ขอแจงสถานท่ีดำเนินโครงการจะดำเนินการขุดลอกคลองวังตะเคียน  
  หมูท่ี 3 บานปอแดง และปลอยพันธุปลาจำนวน 20,000 ตัว ในคลอง   
  วังตะเคียนดานทิศใต คาดวาจะมีผูมารวมกิจกรรมประมาณ 300-400 คน 

  ทางองคการบริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณจะตองมีการปรับปรุงภูมิ      
  ริมถนนท่ีจะไปยังสถานท่ีจัดกิจกรรม จัดสถานท่ีจอดรถและเวที ซ่ึงจะ 
  ดำเนินการอยางสมพระเกียรติ จึงขอเรียนเชิญทุกทานรวมกิจกรรมโดย
  พรอมเพรียงกัน 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
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ประธาน  สอบถามท่ีประชุมมีขอราชการท่ีจะปรึกษาหารือในประเด็นใดอีกหรือไม 
  หรือทานใดมีปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีจะแจงใหทาง
  คณะผูบริหารดำเนินการแกไขหรือไม อยางไร 
ส.อบต.ทรงศรี  ตามท่ีไดเกิดฝนตกหนักในพ้ืนท่ีตำบลกำเนิดนพคุณ ทำใหหมูท่ี 2 บาน 
  นาผักขวง มีถนนลูกรังถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเปนหลุมเปนบอจึงขอให 
  ดำเนินการซอมแซม ดังนี้ ถนนสาย 2/14 , สาย 2/3 แยก 2 ซอย 2 
  ถนนสายบานผูชวยสรวีย พิมสอ และทอระบายน้ำในถนนสาย 2/11 หนา
  บานนายสุรศักดิ์ บุญเกิด – บานนายประสิทธิ์ อนทอง ทอมีขนาดเล็กน้ำ
  ระบายไมทันทำใหน้ำกัดเซาะทอระบายน้ำหลุดจากถนนน ปญหาท่ีจะ 
  ขอใหทางองคการบริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณดำเนินการแกไขอีกหนึ่ง
  เรื่องคือปญหากระแสไฟฟาตกทำใหเครื่องใชไฟฟาของประชาชนชำรุด 
  เสียหาย จึงขอใหทางองคการบริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณชวยทำ 
  หนังสือแจงประสานงานกับการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบางสะพานให 
  ดำเนินการขยายหมอแปลงไฟฟาบริเวณถนนทาหลอ-หนองระแวง จาก
  บานนายประจักษ มณีรัตน และขยายหมอแปลงไฟฟาสาย 2/3 ซอย 
  ประปาหวยน้ำโจน 
ส.อบต.นรินทร  ตามท่ีไดเกิดฝนตกทำใหมีตนมะพราวลมทับบานของประชาชนในพ้ืนท่ี 
  หมูท่ี 3 ไดรับความเสียหายบางสวน ขอขอบคุณทานนายกท่ีมอบหมายให
  พนักงาน อบต.ดำเนินการตัดตนมะพราวและซอมแซมหลังคาบาน ปญหา
  อีกหนึ่งเรื่องคือไฟฟาสองสวางทางสาธารณะซ่ึงดับหลายจุด หลังจากฝน
  หยุดตกจะดำเนินการสำรวจและแจงใหทางองคการบริหารสวนตำบล 
  กำเนิดนพคุณซอมแซมตอไป 
ส.อบต.ภิรมย  พ้ืนท่ีหมูท่ี 4 ประสบปญหาน้ำทวมบานของประชาชนท่ีอยูบริเวณถนนสาย 
  4/1 เนื่องจากการกอสรางถนนทางผูรับจางทำทอระบายน้ำชำรุดทำใหมี
  ดินและหินลงไปอุดในทอระบายน้ำ  
ส.อบต.นรากร  ขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุง แกไข ทบทวน แผนพัฒนาทองถ่ิน เนื่องจาก
  แผนฉบบัท่ีใชอยูขอมูลกับสภาพความเปนจริงหนางานไมถูกตองตรงกัน  
  ทำใหการดำเนินโครงการตางๆเกิดอุปสรรคปญหา ไมสามารถดำเนินการได
  อยางมีประสิทธิภาพ 
ส.อบต.สอน  จากท่ีไดเกิดฝนตกหนักทำใหฝายน้ำลนชำรุดเสียหาย เนื่องจากน้ำกัดเซาะ
  ดินคอฝายบริเวณถนนสาย 7/12 และแจงปญหาถนนชำรุดจำนวน 2 สาย
  คือ ถนนสาย 7/6 และสาย 7/8 
ส.อบต.บรรจง  แจงถนนชำรุดเนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะเปนหลุมเปนบอสาย 8/12, สาย 
  8/1 และสาย 8/11 
ประธาน  สำหรับหมูท่ี 5 ประชาชนหมูท่ี 5 บานหวยทรายขาวขอขอบคุณทานายก
  และคณะผูบริหาร พนักงาน อบต.และจิตอาสาทุกทานท่ีชวยกันจัด 
  ทำอาหารแจกจายใหกับประชาชนกลุมเสี่ยงโรคโควิด-19 ซ่ึงถูกกักตัว 
นายก อบต.  ตามท่ีสมาชิกสภา อบต.แตละหมูเสนอปญหาความเดือดรอนของประชาชน
  ในพ้ืนท่ีมานั้น ทางองคการบริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณจะดำเนินการ
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  ซอมแซมโดยใชจายงบประมาณจากสวนไหน อยางไร ขอใหปลัดองคการ
  บริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณ ไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบ 
ปลัด อบต.  ตามท่ีทานสมาชิกสภา อบต.ทุกหมู เสนอปญหาความเดือดรอนของ 
  ประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงการดำเนินการซอมแซมไมตองบรรจุโครงการไวใน
  แผนพัฒนาทองถ่ิน สามารถดำเนินการไดโดยใชงบประมาณของกองชาง 
  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ประเภทคาท่ีดินและ 
  สิ่งกอสราง รายการคาบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง ซ่ึงตั้ง
  งบประมาณไว 500,000 บาท ซ่ึงถาหากงบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอ
  สามารถขอโอนงบประมาณเหลือจายหรืองบประมาณโครงการท่ีคาดวาจะ
  ไมไดดำเนินการมาตั้งจายเพ่ิมเติมได หากงบประมาณของกองชางมีจำนวน
  ไมเพียงพอท่ีจะโอนไดอีกแลว สามารถขอโอนงบประมาณจากกองอ่ืนได 
  โดยกองชางจะตองทำรายการประมาณการคาใชจายวาจะขอโอนรายการ
  ใดบาง จำนวนเทาใด รายละเอียดเหมือนกับท่ีสำนักปลัดขอโอนในวันนี้ 
  เจาหนาท่ีงบประมาณไมสามารถโอนเงินยอดล่ำซำมากองไวไดจะตองมียอด
  ประมาณการแตละโครงการวาขาดแคลนงบประมาณเทาใด ก็จะโอนตาม
  ยอดงบประมาณท่ีขาดเพ่ือมาตั้งจายใหเพียงพอเทานั้น 
ประธาน  ขอขอบคุณปลัดองคการบริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณท่ีชี้แจงรายละเอียด
  ใหท่ีประชุมทราบ ทานใดมีขอราชการท่ีจะปรึกษาหารือในประเด็นใดอีก
  หรือไม ถาไมมีขอปดประชุม และขอนัดประชุมครั้งตอไปในวันอาทิตยท่ี 
  15 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. 
  
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

(ลงชื่อ)         จรรยา  เฉลิมเกียรติ์  ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางจรรยา   เฉลิมเกียรติ์) 
                                                                   เลขานุการสภา อบต. 

 
(ลงชื่อ)           สุรศักดิ์  รอนแกว ผูตรวจรายงานการประชมุ 

                                                                 (นายสุรศักดิ์  รอนแกว) 
                                                           ประธานสภา อบต.กำเนิดนพคุณ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณ  ไดตรวจรายงาน

การประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณเรียบรอยแลว  

 
      (ลงชื่อ) สอน  เสริฐศร    (ลงชื่อ)     ทรงศรี  บุญศรี 

(นางสอน  เสริฐศร)      (นางทรงศรี  บญุศรี)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม        กรรมการตรวจรายงานการประชุม
         

(ลงชื่อ)     นรากร  แกวมณี 
              (นายนรากร  แกวมณี)  

    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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สภาองคการบริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณ  ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว  ในคราว

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยสามัญ   สมัยท่ี 2   ประจำป พ.ศ.2565 (ครั้งท่ี 2) 

เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2565      

 

     (ลงชื่อ)     สุรศักดิ์  รอนแกว 

(นายสุรศักดิ์  รอนแกว) 
  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลกำเนิดนพคุณ 

 


